



Härnösands
kommun

ยินดีต้อนรับสู่การศึกษา ระดับประถมศึกษา



คุณอยากจะได้ฟังมากกว่าไหม?

นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของโบรชัวร์ซึ่งแบ่งออกเป็น
หัวข้อต่างๆ เลือกฟังตามที่คุณต้องการได้เลยค่ะ





การศึกษาระดับประถมศึกษา - คืออะไร?

ในปีที่ลูกของคุณอายุครบหกขวบ เขาจะต้องเข้าเรียนระดับชั้นเตรียมประถม และหลังจากได้เรียนชั้นเตรียมประถมแล้ว เด็กจะเริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีก็จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเลื่อนลำดับต่อเนื่องไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 9

สำหรับเด็กที่ไม่สามารถอยู่บ้านตามลำพังได้หลังโรงเรียนเลิกนั้น จะมีศูนย์ดูแลเด็กยามว่างหรือศูนย์นันทนาการซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่า ฟริทิดส์ (Fritids) ซึ่งศูนย์นันทนาการนี้ให้บริการสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 13 ปีที่มีผู้ปกครองที่กำลังทำงานหรือเรียนหนังสือ

ในศูนย์นันทนาการนี้ เด็กสามารถอยู่ได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีเรียนของแต่ละวัน และในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม เด็กไม่สามารถอยู่ที่ศูนย์นันทนาการในช่วงค่า กลางคืน วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับเด็กที่มีผู้ปกครองที่ต้องทำงานช่วงค่ำ วันหยุดหรือกลางคืน และไม่มีใครดูแลลูกแทนได้ โดยมีบริการดูแลเด็กภาคค่ำหรือนัตติส (nattis) โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนัตติสได้ที่ harnosand.se/nattis

ทั้งหมดนี้ ได้แก่ ชั้นเตรียมประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-9 และศูนย์นันทนาการยามว่าง ถูกเรียกรวมกันว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา

ในประเทศสวีเดน จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนแต่อย่างใด แต่หากเด็กต้องการเข้าอยู่ในศูนย์นันทนาการยามว่าง ทางเทศบาลจะคิดค่าบริการ ซึ่งจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่คุณมี

วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เด็กต้องใช้ในโรงเรียน เช่น หนังสือ แท็บเล็ตสำหรับอ่านหนังสือ หรือ คอมพิวเตอร์ ก็สามารถให้ยืมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สิ่งสำคัญคือเด็กจะต้องมีความระมัดระวัง ต่อสิ่งของทุกอย่างที่เขาได้ยืมไป เช่น หากคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7-9 ยืมไป เกิดชำรุดหรือสูญหาย คุณในฐานะผู้ปกครองจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย

คุณมีความสำคัญ

ในฐานะผู้ปกครอง คุณมีความสำคัญต่อการช่วยให้ลูกของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องการติดต่อและพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการเรียนของลูกของคุณ ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างช่วงเวลาเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การที่คุณใส่ใจและรับทราบข่าวสารจากโรงเรียน ดูแลให้ลูกของคุณนอนหลับพักผ่อนอย่างเหมาะสม ได้รับประทานอาหารเช้า และเตรียมของไปโรงเรียนอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มีวันเรียนที่ดีได้



การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาในประเทศสวีเดนเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งหมายความว่าเด็กต้องไปโรงเรียน และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบให้บุตรของคุณมาโรงเรียน

หากเด็กไม่มาโรงเรียน จะต้องมามีเหตุผลพิเศษ เช่น เด็กป่วยหรือได้รับอนุญาตให้หยุดเรียนได้

ภาคการศึกษา

แต่ละปีการศึกษาจะเริ่มต้นหลังฤดูร้อนเสมอและประกอบด้วยภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงและภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงเริ่มในเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิเริ่มในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน คุณสามารถดูวันที่ที่แน่นอนของแต่ละปีการศึกษาได้ที่ harnosand.se ได้หัวข้อ Barn och utbildning (เด็กและการศึกษา)



การเลือกโรงเรียน

ในฐานะผู้ปกครองและพ่อแม่ คุณสามารถเลือกโรงเรียนที่คุณต้องการให้บุตรของคุณเข้าเรียนได้ คุณมีสิทธิ์เลือกโรงเรียนใดก็ได้ที่อยู่ในเขตเทศบาล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีที่ว่างในโรงเรียนที่คุณเลือกหรือไม่ อย่างไรก็ตามบุตรของคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ใกล้บ้านเสมอ

คุณมีความประสงค์ที่จะเลือกโรงเรียนในเขตเทศบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนใกล้บ้านของคุณหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นคุณจะต้องส่งคำขอของคุณโดยตรงไปยังโรงเรียนที่คุณเลือก และหากบุตรของคุณกำลังจะเริ่มชั้นเตรียมประถม คุณต้องส่งคำขอให้ไปถึงโรงเรียนนั้นภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นอย่างช้าที่สุด

ในเขตเทศบาลเมืองแฮร์เนอซันด์ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาของเขตเทศบาลจำนวน 11 แห่ง โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง และ โรงเรียนของรัฐสำหรับคนหูหนวกและผู้บกพร่องทางการได้ยิน 1 แห่ง

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Schoolity (สกุลิตี)

Schoolity เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนเว็บไซต์ที่เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกัน เช็กรายการเข้าเรียนและการขาดเรียน รวมถึงตารางเรียนของนักเรียน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานประจำวันของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการเรียนรู้ของลูกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีทั้งภาษาไทย จีน และภาษาอังกฤษ และคุณสามารถเลือกภาษาด้วยตัวเองได้

ในการใช้ Schoolity คุณต้องมีรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ harnosand.se/schoolity หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Schoolity คุณสามารถติดต่อ Servicecenter หรือ ศูนย์บริการของเทศบาลแอสเนอร์เนอชานด์ได้

การขาดเรียนและการเจ็บป่วย

หากบุตรของคุณไม่สามารถมาโรงเรียนได้เนื่องจากเด็กมีอาการเจ็บป่วย คุณต้องแจ้งเรื่องนี้ให้โรงเรียนทราบผ่านทาง Schoolity คุณต้องแจ้งเวลาในแต่ละวันที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน

หากบุตรของคุณจำเป็นต้องออกจากพื้นที่โรงเรียนในช่วงวันที่เรียน เช่น เพื่อไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์ คุณต้องแจ้งครูประจำชั้นหรือที่ครูปรึกษาให้ทราบ

การลาหยุด

หากเด็กจำเป็นต้องหยุดเรียน คุณต้องทำเรื่องขอลาหยุดไว้แต่เนิ่นๆ โดยการกรอกคำขอในแบบฟอร์มที่มีอยู่ใน harnosand.se ลูกของคุณจะ **ไม่**ได้รับอนุญาตให้หยุดเรียน หากโรงเรียนเห็นว่าการหยุดเรียนนั้นมีผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กมากเกินไป หรือส่งผลไปในทางลบ



นักเรียนแต่ละคนไม่สามารถลาหยุดได้เกิน 10 วันต่อปีการศึกษา ซึ่งหมายความว่าหากมีการวางแผนการเดินทางไกล จะต้องทำการเดินทางในช่วงโรงเรียนหยุดหรือปิดเทอม

การขาดเรียนอย่างไม่ถูกต้อง

โรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่านักเรียนแต่ละคนอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาเรียน หากบุตรของคุณไม่มาเรียนในคาบเรียนหนึ่งและคุณไม่ได้แจ้งว่าเด็กป่วยหรือขอลาหยุด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่เรียกว่าการขาดเรียนอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าเด็กหายไประหว่างโรงเรียนโดย **ไม่**ได้รับอนุญาต

นับเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องมีความรอบคอบในการแจ้งให้ทราบหากบุตรของคุณป่วยหรือไม่อยู่ในโรงเรียนด้วยเหตุผลอื่นใด หากไม่ได้รับแจ้งจากคุณว่าทำไมบุตรของคุณไม่มาโรงเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อหาคุณในทางได้ โดยลำดับแรกจะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ SMS และลำดับต่อไปด้วยการเยี่ยมบ้าน หากทางโรงเรียนยังคงหาเด็กไม่พบหรือไม่สามารถหาสาเหตุที่เด็กไม่ไปโรงเรียนได้ พวกเขาอาจจะต้องติดต่อตำรวจหรือสำนักงานบริการสังคมในที่สุด

หากเด็กขาดเรียนบ่อยครั้งทางโรงเรียนจะติดต่อคุณเพื่อการพูดคุย

กฎหมายโรงเรียนและหลักสูตรการศึกษา

ในกฎหมายโรงเรียนมีระบุว่า เด็ก นักเรียน และผู้ปกครองมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้าง และยังระบุด้วยว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างสำหรับผู้รับผิดชอบโรงเรียน กล่าวคือผู้บริหารองค์กร เนื่องจากบุตรของคุณเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาล ดังนั้นจึงถือว่าเทศบาลเมืองแฮร์เนอชานด์เป็นผู้บริหาร

สำนักงานการศึกษาแห่งชาติของสวีเดนเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ทำหน้าที่กำหนดว่าเด็ก ๆ ควรเรียนรู้อะไรในโรงเรียนบ้าง และควรได้รับความรู้ดังกล่าวในระดับชั้นเรียนใด เพื่อให้ทราบว่าเนื้อหาทางการศึกษาที่สำนักงานการศึกษาได้กำหนดไว้มีอะไรบ้าง คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่เรียกว่าหลักสูตรการศึกษา

ทุกโรงเรียนในประเทศสวีเดนต้องปฏิบัติตามหลักสูตรศึกษาดังกล่าว ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ยึดถือเพื่อนำไปเสริมสร้างและพัฒนาหน่วยงานของตนต่อไป

การให้เกรดและการประเมินผล

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 นักเรียนจะได้รับการประเมินผลการเรียนในแต่ละวิชาในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ การประเมินดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบว่านักเรียนผ่านระดับความรู้สำหรับชั้นนั้นๆ หรือไม่

นักเรียนจะได้รับเกรดครั้งแรกเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับเกรดใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาจนกระทั่งถึงฤดูใบไม้ผลิในชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 ซึ่งจะมีการออกหนังสือสรุปผลการเรียน ซึ่งเป็นเอกสารที่นักเรียนจะนำไปสมัครเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป

ระดับเกรดเริ่มจาก A-F โดยที่ A คือเกรดสูงสุดและ F หมายถึงไม่ผ่าน

แผนกสุขภาพและช่วยเหลือนักเรียน

มีหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนที่มีชื่อว่าแผนกสุขภาพนักเรียน ซึ่งทำหน้าที่ทั้งด้านการแพทย์ จิตวิทยา จิตสังคม และการศึกษาพิเศษ โดยผู้ที่ทำงานในแผนกสุขภาพนักเรียน ประกอบด้วยแพทย์ประจำโรงเรียน พยาบาลประจำโรงเรียน นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะด้านการศึกษาพิเศษอีกด้วย

เจ้าหน้าที่แผนกสุขภาพนักเรียน มีหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี เช่น โดยการพูดคุย สนทนาเรื่องสุขภาพและการฉีดวัคซีน

บุตรของคุณจะได้รับโอกาสในการรับวัคซีนตามโครงการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กของสวีเดนผ่านทางแผนกสุขภาพของนักเรียน เป็นวัคซีนป้องกันโรคจำนวน 11 โรค ได้แก่ โรคติดเชื้อที่เกิดจาก

โรคตาไวรัส โรคคอติบ บาดทะยัก ไอกรณ โปลิโอ โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียอีโมฟิลุส อินฟลูเอนซ่า ชนิดบี โรคภัยแรงที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส โรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน และไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา หรือเอชพีวี (HPV)

วิชาเรียน

ในระดับประถมศึกษา นักเรียนจะเรียนวิชาต่อไปนี้ คือ ภาษาสวีเดน ภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ ดนตรี งานฝีมือ คหกรรมศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ สังคมศึกษา ศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เทคโนโลยี วิชาเลือก ภาษาสมัยใหม่ที่นักเรียนเลือกเช่น ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาแม่ ในกรณีเป็นไปได้ นักเรียนไม่ได้เรียนทุกวิชาในคราวเดียวกัน แต่จะสลับเปลี่ยนกันไปตามภาคการศึกษาและระดับชั้นเรียน



ภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง (SVA)

ภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง หรือ สวอ (SVA) เป็นอีกวิชาหนึ่งซึ่งเทียบเท่ากับวิชาภาษาสวีเดน นักเรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดนอาจมีสิทธิ์ได้รับการสอนใน SVA ซึ่งการสอน SVA อาจจะเน้นเฉพาะเจาะจงสำหรับการเรียนรู้ภาษาที่สอง เช่น การออกเสียง คำศัพท์ และการเปรียบเทียบกับภาษาทั้งหมดของนักเรียน ทางโรงเรียนเป็นผู้ตัดสินใจว่านักเรียนมีสิทธิ์และจำเป็นต้องเข้าเรียนใน SVA หรือไม่



การสอนภาษาแม่และการแนะแนวการศึกษาด้วยภาษาแม่

ภาษาแม่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการด้านภาษา ความคิด อัตลักษณ์ และบุคลิกภาพของเด็ก ภาษาแม่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ภาษาสวีเดน ภาษาอื่น และวิชาอื่นๆ ได้ ลูกของคุณจะได้รับการสอนด้วยภาษาแม่ของตน หากคุณต้องการให้ลูกของคุณได้เรียนภาษาแม่ คุณต้องทำการสมัครเรียนวิชาดังกล่าว โดยการสมัครผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของเทศบาล harnosand.se/modersmalsundervisning.

พลศึกษาและการเรียนว่ายน้ำ

การเคลื่อนไหวร่างกายและการมีวินัยที่ดี รวมทั้งการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้ลูกของคุณมีความสุขที่ดี ในหลักสูตรการศึกษาจะมีวิชาพลศึกษาและพลานามัยด้วย ซึ่งช่วยให้บุตรของคุณมีประสบการณ์เชิงบวกในการเล่นกีฬา การเคลื่อนไหว และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง หลักสูตรการศึกษายังระบุด้วยว่าลูกของคุณจะต้องเรียนว่ายน้ำด้วย

เด็กทุกคนต้องเข้าเรียนในวิชาพลศึกษาและเรียนว่ายน้ำ คุณในฐานะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการดูแลให้บุตรของคุณเตรียมเสื้อผ้ากีฬา ชุดว่ายน้ำ และผ้าเช็ดตัวติดตัวไปโรงเรียนในวันที่เด็กมีเรียนพลศึกษา เด็กจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าเรียนพลและอาบน้ำหลังจากนั้น

หากบุตรของคุณไม่สามารถเล่นกีฬาได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องแจ้งให้ครูทราบ

การพูดคุยเรื่องพัฒนาการและการประชุมผู้ปกครอง

ทุกภาคการศึกษา โรงเรียนต้องการพบคุณในฐานะผู้ปกครอง โดยมีการพูดคุยเรื่องพัฒนาการ หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา ซึ่งคุณและลูกของคุณจะได้พบกับครูหรือครูประจำชั้นหนึ่งท่านและพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนที่โรงเรียนของลูกว่าเป็นอย่างไรบ้าง

การประชุมผู้ปกครองจะเกิดขึ้นปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง โดยปกติจะเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งทางโรงเรียนต้องการพบผู้ปกครองทุกคนในห้องเรียนและบอกกล่าวเกี่ยวกับโรงเรียนและปีการศึกษาถัดไป

หากคุณมีความประสงค์จะมาเยี่ยมชมโรงเรียน ทางโรงเรียนก็ยินดี แต่ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชม คุณต้องทำการตกลงกับครูของลูกของคุณก่อน และแสดงตนต่อฝ่ายธุรการเมื่อคุณมาถึง

อาหาร

ลูกของคุณจะได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีอาหารหลายอย่างให้เลือก รวมทั้งผักที่หลากหลาย เด็กที่ต้องการอาหารพิเศษเนื่องจากเหตุผลด้านการแพทย์ เช่น ภูมิแพ้ ก็สามารถส่งใบรับรองแพทย์ให้ทางโรงเรียน หากบุตรของคุณเป็นมังสวิรัติ กินเจ หรือด้วยเหตุผลทางศาสนาและต้องการอาหารพิเศษ คุณต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ แต่คุณไม่จำเป็นต้องส่งใบรับรองแพทย์

harnosand.se/specialkost



รถรับส่งโรงเรียน

หากบุตรของคุณอาศัยอยู่ไกลจากโรงเรียน หากเส้นทางจากโรงเรียนมีอันตราย หรือหากลูกของคุณมีความพิการ เด็กจะมีสิทธิได้รับบริการรถรับส่งโรงเรียน ซึ่งหมายความว่าลูกของคุณสามารถขึ้นรถรับส่งระหว่างบ้านและโรงเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

รถรับส่งโรงเรียนสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น ลูกของคุณได้รับบัตรรถบัสและขึ้นรถบัสธรรมดาได้ หรือจะเป็นในรูปแบบรถบัสที่สั่งจองพิเศษ รถมินิบัส หรือรถแท็กซี่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ harnosand.se/skolskjuts

หากคุณได้รับการรถรับส่งอยู่แล้ว และการบริการไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น โปรดส่งอีเมลไปที่ : trafiknheten@harnosand.se

โทรศัพท์มือถือ

เด็กตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในวันเรียน ทางโรงเรียนต้องการให้เด็กๆ เก็บโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน หากพวกเขายังเลือกที่จะนำโทรศัพท์มาโรงเรียน พวกเขาจะต้องฝากโทรศัพท์ไว้กับครูเมื่อเริ่มเรียน และได้รับคืนเมื่อโรงเรียนเลิก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7-9 จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีโทรศัพท์มือถือในชั่วโมงเรียน

หน้าที่ในการรายงาน

หากมีผู้สงสัยว่าเด็กตกอยู่ในอันตราย เขาสามารถรายงานต่อทางเทศบาลได้ ซึ่งเรียกว่าการรายงานข้อกังวล ตัวอย่างเช่น อาจมีความกังวลว่าเด็กอาจจะถูกตีหรือเด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม

ทุกคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทำงานกับเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรายงานข้อกังวลหากพวกเขาเกิดความสงสัยในระหว่างการทำงานว่าเด็กตกอยู่ในอันตราย

ศูนย์ดูแลเด็กยามว่าง/ ศูนย์นันทนาการ

ศูนย์นันทนาการเปิดทำการในวันธรรมดา เวลา 06.30 น. -18.30 น.

เด็กมีสิทธิที่จะอยู่ที่ศูนย์นันทนาการในช่วงเวลาที่ทั้งพ่อและแม่ต้องทำงาน คุณต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าบุตรของคุณจะอยู่ที่ศูนย์นันทนาการเวลาใดบ้าง

ศูนย์นันทนาการจะมีวันวางแผน 4 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีผู้ทำงานทดแทนเจ้าหน้าที่ประจำ และมีหลายโรงเรียนที่กำหนดให้คุณในฐานะผู้ปกครองยื่นใบคำขอพิเศษหากบุตรของคุณจำเป็นต้องอยู่ที่ศูนย์นันทนาการในวันดังกล่าว

หากบุตรของคุณไม่ต้องการสถานดูแลเด็กอีกต่อไป คุณต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน

การถ่ายภาพและวิดีโอในโรงเรียน

เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานในโรงเรียนสามารถถ่ายภาพและวิดีโอในหน่วยงานได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบันทึกพัฒนาการของนักเรียนและเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ เราไม่อนุญาตให้คุณในฐานะผู้ปกครองถ่ายรูปและวิดีโอที่โรงเรียน

คุณจะได้รับแบบฟอร์มให้กรอก หากคุณยินยอมให้ภาพของบุตรของคุณปรากฏบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเทศบาลได้ แบบฟอร์มนี้เรียกว่าการยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ภาพถ่าย และวิดีโอ ชั้นเตรียมประถม - ประถมศึกษาปีที่ 9

แบบฟอร์มและการบริการอิเล็กทรอนิกส์



อาหารพิเศษ



การสอนภาษาแม่



การยินยอมให้ตีพิมพ์ตามกฎระเบียบ
คุ้มครองข้อมูลทั่วไป/GDPR

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน



Härnösands
kommun